



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ทหารขอแยกเงินเดือนจากขรก. "คลัง-สน.งบ" คำน เพิ่มเหลื่อมล้ำข้าราชการอื่น ครม.อนุมัติข้อจรวด2หมื่นล.

กท.ทิ้งทวน เสนอ กม. 5 ฉบับ ขึ้นเงินเดือนทหาร-จัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแยก  
จาก กบข. คลัง-สำนักงานฯจับมือคำน ชี้ขีดวัตถุประสงค์บังคับออม หากแยกบัญชี  
เงินเดือนโดยจ่ายทหารสูง จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและเป็นภาระงบประมาณ  
ประเทศ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ  
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะที่ 2 ที่มีนายไพฑูริย์ วัฒนศิริธรรม รอง  
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 19 กันยายน มีวาระที่น่าสนใจ โดยกระทรวงกลาโหม เสนอร่าง  
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  
(ฉบับที่..) พ.ศ. 2.ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร พ.ศ... 3.ร่าง  
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ... 4.ร่าง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
(ฉบับที่..) พ.ศ... และ 5.ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ...

ทั้งนี้สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เสนอปรับปรุงนิยามคำว่า  
"ข้าราชการ" โดยไม่ให้รวมถึงข้าราชการทหาร ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณา  
เงินเดือนแห่งชาติ โดยตัดผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการทหารออก และปรับปรุงอัตราเงินเดือน  
ข้าราชการ โดยให้ตัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทหารกองประจำการ นักเรียนในสังกัด  
กระทรวงกลาโหมออก

ขณะที่สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร พ.ศ. ได้  
กำหนดให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้รับ  
เงินเดือนตามขั้นยศ กำหนดเงินประจำข้าราชการทหาร และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปรับ  
เงินเดือน รวมถึงให้เงินสวัสดิการพิเศษ เงินเพิ่มผู้ชำนาญงานให้มารวมกับเงินเดือนเพื่อคำนวณ  
บำเหน็จบำนาญ และให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ทอยโอนเงินสะสมของ  
ข้าราชการทหารและพลเรือนที่เป็นสมาชิกสงคีน กบข.ทหาร

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ  
ข้าราชการทหารและกำหนดบทเฉพาะกาลการวางระเบียบและวิธีการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จ  
บำนาญข้าราชการทหาร รวมถึงกำหนดให้สามารถบรรจบุตร หรือคู่สมรสที่มีได้สมรสใหม่ หรือ  
บิดามารดาของข้าราชการทหาร พลเรือนทหาร และทหารประจำการที่เสียชีวิตเนื่องจากการรบ  
เข้าเป็นข้าราชการทหาร พลเรือนทหาร พนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานในสังกัด  
กระทรวงกลาโหม

สำหรับร่าง พ.ร.บ.บำนาญข้าราชการ กำหนดให้ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับบำนาญปกติ ร่วมกับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ และร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำนาญข้าราชการ ได้แก้ไขเพิ่มเติมนิยามข้าราชการ โดยไม่รวมข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร พร้อมทั้งกำหนดในบทเฉพาะกาลให้ข้าราชการทหารยังคงมีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนบำนาญข้าราชการต่อไป จนกว่าจะมีกองทุนบำนาญข้าราชการทหาร

อย่างไรก็ตาม มีความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการคลัง ระบุว่า แม้จะเห็นด้วยในหลักการ แต่มีข้อสังเกตถึงการกำหนดเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยและการปฏิบัติการกิจพิเศษ และการกำหนดเงินเพิ่มผู้ชำนาญงานสามารถกำหนดโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นอัตราตายตัวในร่างกฎหมาย ซึ่งไม่มีความยืดหยุ่น ยากต่อการแก้ไขในอนาคต และการจัดตั้งกองทุนบำนาญข้าราชการทหารแยกออกจาก กบข. เพื่อจัดสวัสดิการด้านการกู้ยืมเงินแก่ข้าราชการทหารและพลเรือนทหารประจำการที่เป็นสมาชิกด้านการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ และการศึกษาของบุตรนั้น กบข.มีวัตถุประสงค์จ่ายชดเชยบำนาญที่ลดลงตามสูตรการคำนวณส่วนหนึ่ง และเพื่อบังคับให้ข้าราชการออมทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันในการดำรงชีพเมื่อยามชราภาพหรือเมื่อออกจากราชการแล้ว ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ การขอแยกจัดตั้งกองทุนบำนาญข้าราชการทหารออกจาก กบข. จึงไม่ใช่เหตุผลที่มีน้ำหนักพอ

ในส่วนความเห็นของสำนักงานประมาณ เสนอความเห็นฯ หากปรับปรุงกฎหมายโดยแยกบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ไว้เป็นการเฉพาะสำหรับข้าราชการทหารที่กำหนดไว้ในอัตราที่ค่อนข้างสูงแล้ว จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการประเภทอื่นอย่างยิ่ง และก่อให้เกิดภาระงบประมาณของประเทศในระยะยาว อีกทั้งการกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนบำนาญข้าราชการทหารถือเป็นการซ้ำซ้อนกับ กบข. และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับข้าราชการทุกฝ่ายควรให้ ครม. มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจนได้ข้อยุติก่อนแล้วให้นำเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

หน้า 1